

**HỘI TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ
NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM
(VINASTAS)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 136 /2016/HTC&BVNTDVN

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016

V/v: Chương trình Hàng hóa Dịch vụ Tin cậy
vì Người tiêu dùng

Kính gửi: Quý doanh nghiệp

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) được sự bảo trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Chương trình “Hàng hóa Dịch vụ Tin cậy vì Người tiêu dùng”.

Mục đích của Chương trình nhằm thông tin khách quan cho người tiêu dùng về chất lượng, mức độ tin cậy của hàng hóa, dịch vụ; tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; quảng bá, nâng cao vị thế cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, cung cấp, góp phần xây dựng và khẳng định thương hiệu của hàng hóa, dịch vụ; đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Việc tham gia Chương trình mang tính tự nguyện trên cơ sở tìm hiểu các tiêu chí và cách thức tiến hành đánh giá hàng hóa, dịch vụ được đề ra. Hoạt động đánh giá bảo đảm tính công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử, khách quan, trung thực và chính xác.

Tham gia Chương trình, các doanh nghiệp có hàng hóa/dịch vụ được xác nhận là “Hàng hóa Dịch vụ Tin cậy vì Người tiêu dùng” có quyền thông tin, tuyên truyền, được sử dụng biểu trưng (logo) của Chương trình trên hàng hóa cũng như khi giới thiệu về dịch vụ; đồng thời, các hàng hóa/dịch vụ sẽ được giới thiệu trên các trang thông tin chính thức và Báo “Người tiêu dùng” của VINASTAS. Ngoài ra, Lễ công bố “Hàng hóa Dịch vụ Tin cậy vì Người tiêu dùng” sẽ được tổ chức và truyền hình trực tiếp vào Quý 1 hàng năm.

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam kính mời các doanh nghiệp trong cả nước tham gia Chương trình “Hàng hóa Dịch vụ Tin cậy vì Người tiêu dùng”. Các doanh nghiệp có thể tìm hiểu nội dung, thể lệ tham gia Chương trình trong các tài liệu gửi kèm theo và trên trang thông tin chính thức của VINASTAS: www.vinastas.org.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Chỉ đạo, Ban thư ký;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Đoàn Phương

